

เปิดเกมเลือกตั้งส่งกลิ่นความรุนแรง



บรรยากาศทางการเมืองเริ่มโลดก้นอีกครั้ง เมื่อ“ท็อปบูต” เปิดโอกาสให้เริ่มทำกิจกรรมทางการเมืองได้ หลังปิดเทอมยาวมา 3 ปีกว่าเข้าสู่ปีที่ 4 โดยให้พรรคการเมืองใหม่สามารถไปขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกันก่อน ทำให้เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา มีบรรดาพรรคการเมืองใหม่ แห่แหงนกันไปขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยวันแรกมีผู้ไปขอขึ้นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่กับกกต.ถึง 42 พรรค

แต่ยังวัดอะไรกันไม่ได้ว่า สุดท้ายการเลือกตั้งจะมีขึ้นตามคำที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศจะให้มีการเลือกตั้งในเดือนแห่งความรัก“กุมภาพันธ์” ปี62 จึงต้องรอดูกันอีกสักกระยะว่า จะเป็นไปตามคำสัญญา หรือแค่ลมปากเท่านั้น เพื่อให้สถานการณ์เรียกร้องให้มีเลือกตั้งเบาบางลง ถ้าข้อป้อล่อยให้ทอดเวลาออกไป “ท็อปบูต” เองอาจจะอยู่ยาก

เพราะการทำหน้าที่ของ “ท็อปบูต” 3 ปีกว่ามานี้ ยังไม่สามารถดึงใจประชาชนให้หันกลับมารัก “ท็อปบูต”ได้ ยิ่งอยู่คะแนนยิ่งตก ถ้าสุดโพลของ กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประเมินผลงาน 3 ปี 6 เดือนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,165 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ “พล.อ.ประยุทธ์” ในฐานะ นายกรัฐมนตรี ช่วง 3 ปี 6 เดือน ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 6.82 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินรอบ 3 ปี ได้ 7.00 คะแนน



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะการสำรวจครั้งนี้ “ท็อปบูต” ได้คะแนนลดลงเกือบทุกด้าน ทั้งด้านความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ ด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ และด้านความสามารถในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ที่มี ซึ่งมีเพียงด้านความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ ๆ ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีเรื่อง ที่บ้านทอนหรือทำลายภาพลักษณ์ของรัฐบาลมาก ได้แก่ เรื่องเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร รองลงมา ได้แก่ ข่าวเรื่องความไม่โปร่งใสของบุคคลร่วมรัฐบาลและ

คนรอบข้างนายกรัฐมนตรี เรื่องยังไม่เด็ดขาดเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เรื่องการเลื่อนเลือกตั้งไปจากโรดแม็ปเดิม และเรื่องการใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม

และยิ่งมาเจอคำถามที่ว่า ตลอด 3 ปี 6 เดือน คิดว่า รัฐบาลชุดนี้ ทำให้ประเทศพัฒนาไปในทิศทางใดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีรัฐบาล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.2 คิดว่าดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ถ้าเทียบกับรัฐบาลก่อน ส่วนร้อยละ 30.9 คิดว่าเหมือนเดิม และคิดว่าแย่ลงกว่าเดิม ร้อยละ 23.9

เมื่อเห็นผลสำรวจออกมาเช่นนี้ “ท็อปบูต” คงต้องกลับไปคิดทบทวนบทบาทตัวเองว่า เหตุใดคะแนนถึงมีแต่ลดลง ต้องหาวิธีแก้ไขเร็ว ถ้าขึ้นป้อล่อยให้เกิดอาการขาลงต่อไปเรื่อย ๆ ขณะที่เปิดเกมการเมืองคู่สนามเลือกตั้ง คงไม่ส่งผลดีต่อ “ท็อปบูต” แน่แน่นอนเมื่อถึงเวลาหาเสียง

อีกทั้งอาจจะเป็นแรงส่งให้เกิดความรุนแรงวุ่นวายกลับไปสู่จุดเดิม ที่พรรคฝ่ายตรงข้ามลงพื้นที่หาเสียงกันไม่ได้ ซึ่งก็มีแววส่อเค้าลางให้เห็น !!